

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM

THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: **Thẩm quyền của Quốc hội Việt Nam.**

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành
chính Mã số: **62.38.01.02**

Họ và tên nghiên cứu sinh: Đinh Thị Cẩm Hà

Họ và tên người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Võ Trí Hào
2. PGS.TS. Đỗ Minh Khôi

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí
Minh.

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Luận án công trình đầu tiên nghiên cứu một cách toàn diện về thẩm quyền của Quốc hội Việt Nam cả trên phương diện lý luận, pháp lý và thực tiễn. Những đóng góp mới của Luận án trong lĩnh vực khoa học chuyên ngành thể hiện ở những khía cạnh sau:

Thứ nhất, Luận án đã làm rõ những vấn đề về cơ sở lý luận của thẩm quyền của Quốc hội Việt Nam. Luận án đưa ra kết luận mới về khái niệm thẩm quyền của Quốc hội Việt Nam, về các đặc điểm thẩm quyền của Quốc hội Việt Nam

Thứ hai, Luận án đã xác định một cách hệ thống các yếu tố cơ bản tác động tới thẩm quyền của Quốc hội Việt Nam.

Thứ ba, Luận án đã đánh giá một cách khách quan, khoa học về những hạn chế, bất cập trong quy định pháp luật về thẩm quyền của Quốc hội Việt Nam và việc thực hiện thẩm quyền của Quốc hội Việt Nam. Luận án cũng đã xác định rõ các nguyên nhân của những hạn chế trong quy định và thực hiện thẩm quyền của Quốc hội.

Thứ tư, Luận án đã xác định được các quan điểm trong việc hoàn thiện thẩm quyền của Quốc hội Việt Nam. Trên cơ sở các luận cứ khoa học, có sự tiếp thu chọn lọc kinh nghiệm tổ chức nhà nước trên thế giới và cân nhắc các điều kiện chính trị,

kinh tế, xã hội thực tế ở Việt Nam, Luận án đã đề xuất các giải pháp cụ thể, có tính khoa học, khả thi về nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về thẩm quyền của Quốc hội và nâng cao hiệu quả thực hiện thẩm quyền của Quốc hội Việt Nam đáp ứng các yêu cầu về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo các nguyên tắc cơ bản được quy định trong Hiến pháp năm 2013.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 2 năm 2023

NGHIÊN CỨU SINH

Đinh Thị Cẩm Hà